

Số: /CT-UBND

Thị trấn Hà Trung, ngày tháng 01 năm 2022

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 23/12/2021 của Đảng Ủy thị trấn về “ tăng cường công tác đảm bảo ANTT tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022” kế hoạch số 168/KH-CAH ngày 13/12/2021 của Công an huyện Hà Trung của Công an huyện Hà Trung về việc tăng cường thực hiện nghị định số 137/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội đầu xuân 2022. Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy thị trấn Hà Trung về tập trung lãnh đạo thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự công cộng, tuần tra vũ trang, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên Nhâm Dần 2022. Chủ tịch UBND thị trấn yêu cầu các ban ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và toàn thể Nhân dân thị trấn thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Trưởng các tiểu khu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ định kế hoạch của chủ tịch UBND thị trấn về phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm, thu hồi, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đơn vị nào do buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra vi phạm thì trưởng các thôn, tiểu khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thị trấn.

2. Công an thị trấn phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị trấn và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, các ngã ba, ngã tư, trên các đường giao thông nội thị, các tuyến giao thông liên huyện để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, triệt phá đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời và các loại đồ chơi nguy hiểm có trong danh mục cấm, đặc biệt là hoạt động vận chuyển pháo từ các địa phương bên ngoài vào địa bàn thị trấn.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để tiến hành rà soát, tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân, thực hiện công tác phối hợp thu hồi, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thu hồi, giao nộp theo quy định.

3. Hiệu trưởng các nhà trường, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn phối hợp với tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn trong các trường học, các tổ chức đoàn, đội để giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh niên, thiếu niên nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm; vận động học sinh, sinh viên phát động tố giác các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, để đánh giá xếp loại hạnh kiểm, xét thi đua đối với học sinh, sinh viên trong năm học 2021-2022

4. Công chức văn hóa – xã hội, đài truyền thanh thị trấn phối hợp với Công an thị trấn tuyên truyền sâu rộng những điểm mới trong Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ (chú ý nội dung phân biệt giữa pháo hoa và pháo hoa nổ; loại nào được sử dụng, loại nào không được sử dụng; sử dụng trong trường hợp nào, mua ở đâu...), tác hại, hậu quả của việc đốt pháo; hình thức xử lý đối với đối với các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo, những phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến pháo.

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền cụ thể như sau:

* Nghiêm cấm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép.

* Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo là vi phạm pháp luật.

* Nổ pháo trái phép sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

* Không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm, đốt thả đèn trời.

* Đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân.

* Toàn dân tích cực tham gia cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

* Chung tay phòng chống các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vì bình yên, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.

Kịp thời đưa tin người tốt, việc tốt và các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên trong phạm vi quản lý không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ra lời kêu gọi, phát động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

7. Giao cho đồng chí Trưởng công an thị trấn tổ chức, triển khai ký cam kết đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các tiểu khu; đồng thời kiểm tra, theo dõi và tổng hợp kết quả báo cáo chủ tịch UBND thị trấn./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy thị trấn (để B/c);
- TTr.HĐND, UBND thị trấn;
- UBMTTQ, các đoàn thể CTXH thị trấn (để p/h);
- Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn (để t/hiện);
- Tiểu khu trưởng 10 tiểu khu (để t/hiện);
- Lưu: VT, CATT.

CHỦ TỊCH

Cù Văn Hân